

-47%

-10%

-72%

TACC เชื้อต่อสัญญาความร่วมมือธุรกิจกับ 7-Eleven อีก 3 ปี รุกขยายกลุ่ม Cafe Business



ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 1, 2021 10:21 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชัชวีย์ วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เซ็นต่อสัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจ กับ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน โดยเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า (Exclusive Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไปจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา 3 ปีถึงปี 67 ทั้งนี้ การต่อสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นการต่อสัญญาในครั้งที่ 3 โดยสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน

ADVERTISEMENT



ตลาดหุ้นเอเชียปิดเข้าผันผวน หลังออสเตรเลียเกินดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณ์



SCB เปิดแอป ฟินนิคซ์ สิ้นเขื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นทางเลือกเจาะกลุ่มลูกค้ารายได้น้อย

"การเซ็นสัญญาในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อกัน การเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน TACC และ CPALL ยังคงดำเนินการซื้อขายระหว่างกันตามปกติ โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการกำหนดแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย ที่ดำเนินงานร่วมกับ7-Eleven ภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน ส่งผลทำให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมามีต้องขอขอบคุณ CPALL ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งมั่นใจว่าจะมีการร่วมธุรกิจกันต่อไปในระยะยาว"

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ TACC ในครึ่งปีหลังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น บริษัทจะดำเนินงานอย่างระมัดระวัง และคาดว่าจะเติบโตตามสถานการณ์ฟื้นตัว เมื่อมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยบริษัทจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และการเข้าไปร่วมอยู่ในบริการ Delivery Platform ซึ่งเป็น Platform ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างน่าสนใจ

รวมทั้งยังมีแผนจะรุกขยายไปยังกลุ่ม Cafe Business เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจคาเฟ่เตอร์เป็น

ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด

11:55น. ตลาดหุ้นเอเชียปิด
เข้าผันผวน หลังออสเตรเลีย
เกินดุลการค้าสูงเป็น
ประวัติการณ์

11:47น. SCB เปิดแอป ฟิน
นิกซ์ สิ้นเขื่อนาโนไฟแนนซ์
เป็นทางการเจาะกลุ่มลูกค้า
รายได้น้อย

11:44น. PLANET สยายปีก
รุกธุรกิจบริหารจัดการน้ำ
ส่ง บ.ย่อย PLANET-UT เข้า
ลงทุน 50% ใน TRC-UT ตั้ง
เป้ารายได้รวมแตะ 2 พัน
ลบ.ภายใน 3 ปี

ธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีคาแรคเตอร์ ประกอบด้วย "Rilakkuma", "หมาจ๋า", "Jay The Rabbit" และ "Warbie Yama" โดย "หมาจ๋า", "Jay The Rabbit" และ "Warbie Yama" เป็นคาแรคเตอร์ฝีมือคนไทยที่มีผลตอบรับที่ดีเทียบเท่าคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้านโยบายการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานและต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ สามารถปรับตัวรองรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤติเศรษฐกิจในรอบนี้ไปได้

แก๊ง กี้.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ ชัชชวี วัฒนสุข สัญญาซื้อขาย

ซีพี ออลล์ (CPALL)

ADVERTISEMENT

11:41น. TU เปลี่ยนชื่อ สงขลา แคนนิ่ง เป็น ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น รองรับขยาย ธุรกิจ Pet Food

11:38น. PYLON ระบายได้ปี 64 หดพิษโควิดทำก่อสร้างชะลอซื้อฟืนกลับเข้าใกล้ปกติปี 65

11:36น. กระทรวงแรงงาน จับมือ ก.ล.ต. มุ่งส่งเสริมให้กับกลุ่มแรงงานมีทักษะและความรู้ด้านบริหารเงิน ต่อยอดลงทุน

11:33น. BAM มั่นใจทั้งปีเก็บหนี้-ซื้อหนี้เต็มพอร์ตเข้าเป้า เชื้อ Q4/64 ทำจุดสูงสุดของปี

11:32น. ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งงานวิจัยในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565

11:27น. ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: อึ้งเส็งปิดเช้าบวก 19.66 จุด ขานรับ Nasdaq ทำนิวไฮ

11:25น. StashAway แพลตฟอร์มบริหารการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ เปิดตัวแล้วในไทย

--อินโฟควেসท์ โดย ศศิธร ชิมารณ์ โทร.02-2535000 ต่อ 345
อีเมลล์: sasithorn@infoquest.co.th--

TACC เซ็นต่อสัญญาาร่วมธุรกิจกับ 7-Eleven อีก 3 ปี รุกขยายกลุ่ม Cafe Business